



Title :	ครบรอบ 14 ปี สถาปนามหิงไทย 'มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง' สว. (1)
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	นิตยสารสารคดี ปีที่ 23 ฉบับที่ 762 หน้า 1
Date :	วันที่ 6 ตุลาคม 2555

**ครบรอบ 14 ปีสถาปนามหิงไทย
'มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง' สว.**



Title :	ครบรอบ 14 ปี (2)
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	พศ.เซมราช ปีที่ 23 ฉบับที่ 762 หน้า 2
Date :	วันที่ 6 ตุลาคม 2555

ครบรอบ 14 ปี

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการจัดการเรียนการสอนใน 10 สำนักวิชา รวมหลักสูตรที่เปิดสอน

สนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 3 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์, สำนักวิชาการจัดการ, สำนักวิชานิติศาสตร์-กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 3 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์, สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร-กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

สำหรับหลักสูตร ที่เปิดใหม่ ในปีการศึกษา 2555 มีจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารวิสาหกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ

อธิการบดี มฟล.เปิดเผยถึงการรับนักศึกษาประจำปี 2555 ว่าขณะนี้จำนวนรับผ่านการคัดเลือกระบบบริบตรง โควตา และแอดมิสชันส์รวมประมาณ 3,650 คน จากจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ 2,800 คน เป็นจำนวนที่มากเกินความคาดหมาย ซึ่งแต่ละปี มฟล.จะกำหนดสัดส่วนการรับไว้เพื่อการสะสมสิทธิ์ประมาณ 25% แต่ปรากฏว่า

ปีนี้อัตราการสะสมสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรกน้อยมาก เฉลี่ยประมาณ 10% เท่านั้น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ มฟล.เปิดสาขาใหม่ด้านธุรกิจการบินทำให้มีนักศึกษาสนใจมากขึ้น เกือบทุกสาขาวิชาพบว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ได้นักศึกษาเกินเป้าหมายทั้งนิติศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ สาขาที่มีการแข่งขันสูงคือ พยาบาล ภาษาอังกฤษ จีนธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างไรก็ตามแม้จำนวนรับจะเกินเป้า แต่ มฟล.ก็ได้เตรียม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอต่อนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียน มฟล. สำหรับโครงการเปิดคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งกำหนดแผนที่จะเปิดในปี 2556 นั้น ขณะนี้ได้ยื่นเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา พิจารณาโดยปีแรกจะรับ 32 คน

มฟล.เตรียมพร้อมเข้าประชาคม อาเซียน ก้าวกระโดดสู่ระดับ “นานาชาติ” อธิการบดี มฟล.กล่าวว่า มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงความจำเป็นของนักศึกษาไทย ด้านความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาจีน ที่กำลังทวีความสำคัญขึ้นมาตามลำดับ จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวปฏิบัติไว้แต่แรก เริ่มที่จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร สำหรับภาษาจีนนั้นสอดคล้องกับ ระเบิดโตทางเศรษฐกิจของจีนมากกว่า 10 ปี แล้ว จึงได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลจีน จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรขึ้น

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศึกษาภาษาจีน ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลให้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้นำทางด้าน การสอนภาษาจีนในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งรูปแบบวิธีการเรียนและการสอน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิเคราะห์ ได้ และความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ในทุกวัฒนธรรม เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

“เป้าหมายที่สำคัญของมฟล.นั่นคือ การพัฒนานักศึกษาให้ไปสู่ การเป็นพลเมืองอาเซียน และการพลเมืองโลก ผ่านการพัฒนา ด้านภาษาและเรียนรู้ผ่านบริบทของสังคม วัฒนธรรม เพื่อช่วยขยายโอกาสในการทำงาน ของบัณฑิตให้กว้างขึ้น และการเรียนรู้นี้จะ นำมาสู่ความเข้าใจกันและอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ โดยการมุ่งพัฒนาทักษะ ด้านภาษา ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และสนับสนุนให้ พัฒนาทักษะภาษาที่สาม โดยเฉพาะภาษาจีน รวมทั้งเปิดให้รายวิชาเกี่ยวกับอาเซียน มีเนื้อหา ตั้งแต่ที่มาของความร่วมมือกันของอาเซียน ไปจนกรอบการค้าและข้อ ตกลง ต่างๆ รวมถึง บริบททางสังคมและวัฒนธรรม มของประเทศสมาชิกอีกด้วย นอกจากนั้นก็จะมีการขยาย ความร่วมมือในการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง” รศ.ดร.วันชัย กล่าว



Title :	'ปลูกป่าสร้างคน' ผลิตงานสามเดี๋ยง่าสของคณพัฒนาไม่หยุดยั้งสู่สากล
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	นครเชียงใหม่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 762 หน้า 1
Date :	วันที่ 6 ตุลาคม 2555

**‘ปลูกป่าสร้างคน’ ผลิตงานสามเดี๋ยง่าส
ของคณพัฒนาไม่หยุดยั้งสู่สากล**

“รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนารูปแบบการศึกษาไม่หยุด นักศึกษาต้องมีคุณภาพตอบโจทย์ให้กับธุรกิจต่างๆได้ และในปี’56 ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดคณะใหม่ “แพทยศาสตร์ - ธุรกิจการบิน”